
เรื่องเสร็จที่ ๓๔๒/๒๕๕๙ 
 

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  เรื่อง  การดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกร
        เป็นกรณีเร่งด่วนของรัฐบาล 

   
 

การยางแห่งประเทศไทย (กยท .) ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๒๙๐๐/๑๐๒๘ ลงวันที่  
๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะที่  ๒) ได้พิจารณาให้ความเห็นข้อหารือของการยางแห่งประเทศไทยในการดำเนินการ  
ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีเร่งด่วนของรัฐบาล โดยให้ความเห็น 
ในประเด็นที่สองว่า “...ทุนของ กยท. ตามมาตรา ๑๑ ซึ่งถือเป็นรายได้ของ กยท. จึงสามารถใช้เพื่อ
การรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรตามโครงการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรตามแนวทางการแก้ไข
ปัญหายางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีเร่งด่วนของรัฐบาลได้  และในกรณีที่เป็นการลงทุน
ของ กยท. แล้ว กยท. จะต้องเสนอแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ตามมาตรา ๒๒ (๒) และขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง ต่อไป”  

ในการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุน 
ในการดำเนินการโครงการฯ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙) เรื่อง แนวทาง 
การใช้เงินและงบประมาณโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ประเด็นว่าการลงทุนซื้อยางจัดเป็นงบทำการหรืองบลงทุน มติที่ประชุมมีความเห็นว่า
การที่การยางแห่งประเทศไทยนำเงินไปซื้อยางแล้วแปรรูป เพื่อจัดจำหน่าย เป็นกิจกรรมซื้อมาขายไป  
จึงเป็นเรื่องของงบดำเนินการอย่างชัดเจน  ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว๓๓ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม 
๒๕๕๓ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เมื่อเป็นงบทำการ 
มิใช่งบลงทุน  ดังนั้น หลังจากที่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบแผนการลงทุน  
แผนการเงิน และงบประมาณแล้ว กยท. จึงสามารถนำเงิน (ทุนของ กยท.) ไปใช้ในการรับซื้อ 
ยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยางตามโครงการฯ ได้ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
ตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง ในส่วนนี้ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  ซึ่งความเห็นดังกล่าว 
การยางแห่งประเทศไทยเห็นว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) 
  เพื่ อ ให้ เกิดความรอบคอบต่อประเด็นปัญหาข้ อกฎหมาย จึ งขอหารือว่า 
การดำเนินการตามมติที่ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุน  
ในการดำเนินการโครงการฯ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙) เรื่อง แนวทาง  
การใช้เงินและงบประมาณโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ฯ สามารถ
กระทำได้หรือไม่ เพียงใด 

 
  ส่งพร้อมหนังสือ ที่ นร ๐๙๑๔/๑๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกามีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



๒ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาข้อหารือของการยางแห่งประเทศไทย 
โดยมีผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงบประมาณ) ผู้แทนกระทรวงการคลัง (สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักงานปลัดกระทรวง)  
และผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า มาตรา ๕๕๑ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ
ของ กยท. ให้แยกเป็นงบลงทุนและงบทำการ โดยงบลงทุนให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
และให้ความเห็นชอบ ส่วนงบทำการให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ซึ่งการที่ กยท. จะดำเนินการ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ หรือเพื่อทราบนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่า
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการจัดเป็นงบลงทุน หรืองบทำการ  ดังนั้น กรณีจึงเป็นเรื่องที่หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการตามโครงการแก้ไขปัญหา
ยางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีเร่งด่วนของรัฐบาลว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ 
ตามโครงการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นงบลงทุนหรืองบทำการ 

สำหรับกรณี ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒ ) เกี่ ยวกับ 
การดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีเร่งด่วนของรัฐบาล 
ตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหายางพารา 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีเร่งด่วนของรัฐบาล (เรื่องเสร็จที่ ๔๖/๒๕๕๙)๒ ที่เห็นว่า กยท. 
จะต้องเสนอแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การยางแห่งประเทศไทย และขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง ต่อไปนั้น 
เป็นกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาและมีความเห็นตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
จากการชี้แจงของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและตามเอกสารที่  กยท. ขอหารือ โดยมิได้มีข้อเท็จจริง 
ปรากฏว่า กยท. จะดำเนินกิจการตามโครงการดังกล่าวโดยการจัดสรรเงินทุนของ กยท. ไปเป็น
งบประมาณประเภทใด 

เมื่ อข้ อ เท็ จจริ งในกรณี นี้ ป รากฏ ตามการชี้ แจงของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง 
และตามเอกสารที่ กยท. ขอหารือว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการตามโครงการดังกล่าวจัดอยู่ใน 
งบทำการ  ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบในแผนการลงทุน 
แผนการเงิน และงบประมาณดังกล่าวแล้ว กรณีจึงเป็นเรื่องที่  กยท . ย่อมสามารถนำเสนอ 
การใช้งบประมาณดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ 
 
 

(นายดิสทัต  โหตระกิตย์) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
          มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
๑มาตรา ๕๕  ให้ กยท. จัดทำงบประมาณประจำปีโดยจำแนกเงินที่จะได้รับในปีหนึ่ง ๆ 

และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ 
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ ให้แยกเป็นงบลงทุนและงบทำการ สำหรับงบลงทุนให้นำเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบทำการให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
๒บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหา

ยางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีเร่งด่วนของรัฐบาล ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๑๔/๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การดําเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
เป็นกรณีเร่งด่วนของรัฐบาล

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๒๕๐๐/๑๐๒๕ ลงวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๒) ได้พิจารณาให้ความเห็นข้อหารือของการยางแห่งประเทศไทยในการดําเนินการ
ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีเร่งด่วนของรัฐบาล โดยให้ความเห็น
ในประเด็นที่สองว่า “ ...ทุนของ กยท. 
             ตามมาตรา ๑๑ ซึ่งถือเป็นรายได้ของ avn. จึงสามารถใช้เพื่อ
การรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรตามโครงการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรตามแนวทางการแก้ไข
ปัญหายางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีเร่งด่วนของรัฐบาลได้ และในกรณีที่เป็นการลงทุน
ของ nem. แล้ว nen, จะต้องเสนอแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณ เพื่อขอความเห็นซอบ
จากคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ตามมาตรา ๒๒ (๒) และขอความเห็นซอบจากคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง ต่อไป”

ในการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุน
ในการดําเนินก
             ารโครงการฯ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓) เรื่อง แนวทาง
การใช้เงินและงบประมาณโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ประเด็นว่าการลงทุนซื้อยางจัดเป็นงบทําการหรืองบลงทุน มติที่ประซุมมีความเห็นว่า
การที่การยางแห่งประเทศไทยนําเงินไปซื้อยางแล้วแปรรูป เพื่อจัดจําหน่าย เป็นกิจกรรมซื้อมาขายไป
จึงเป็นเรื่องของงบดําเนินการอย่างขัดเจน ทั้งนี้ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร ๐๐๕/ว๓
             ๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๕๓ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เมื่อเป็นงบทําการ
มิใช่งบลงทุน ดังนั้น หลังจากที่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยได้เห็นขอบแผนการลงทุน
แผนการเงิน และงบประมาณแล้ว กยท. จึงสามารถนําเงิน (ทุนของ กยท.) ไปใช้ในการรับซื้อ
ยางพาราจากเกษตรกรซาวสวนยางตามโครงการฯ ได้ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
ตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง ในส่วนนี้ไม่ต้องขอความเห็นซอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งความเห็นดังกล่าว
การยางแห่งประเทศไทยเห็นว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณ
             ะที่ ๒)

เพื่อให้เกิดความรอบคอบต่อประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงขอหารือว่า
การดําเนินการตามมติที่ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุน
ในการดําเนินการโครงการฯ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง แนวทาง
การใช้เงินและงบประมาณโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ฯ สามารถ
กระทําได้หรือไม่ เพียงใด

ส่งพร้อมหนังสือ ที นร ๐๓๑๕/๑๓ ลงวันที ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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             ๒

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาข้อหารือของการยางแห่งประเทศไทย
โดยมีผู้แทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงบประมาณ) ผู้แทนกระทรวงการคลัง (สํานักงาน
คณะ กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) ผู้ ผู้แทนกระ ทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํานักงานปลัดกระทรวง)
และผู้แทนการยางแห่งประ ะเทศไทย เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า มาตรา ๕๕” วรรคสอง
แห่งพระ ราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย | พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กําหนดว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ
ของ กยท. ให้แยกเป็นงบลงทุนและงบทําการ โดยงบลงทุนให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
และ
             ให้ความเห็นซอบ ส่วนงบทําการให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ชี่ ซึ่งการที่ กยท. จะดําเนินการ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นซอบ. หรือเพื่อทราบนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่า
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการจัดเป็นงบลงทุน หรืองบทําการ  ดังนั้น กรณีจึงเป็นเรื่องที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการตามโครงการแก้ไขปัญหา
ยางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีเร่งด่วนของรัฐบาลว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ
ตามโครงการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นงบลงทุนหรืองบทําการ

             
สําหรับกรณีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) เกี่ยวกับ
การดําเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีเร่งด่วนของรัฐบาล
ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดําเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหายางพารา
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีเร่งด่วนของรัฐบาล (เรื่องเสร็จที่ ๕๐/๒๕๕๓) ที่เห็นว่า กยท.
จะต้องเสนอแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณ เพื่อขอความเห็นซอบจากคณะกรรมการ
การยางแห่งประเทศไทย และขอความเห็นซอบจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง ต่อไปนั้น
เป็นกรณีที่คณะก ะกรรมก
             ารกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาและ มีความเห็นตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
จากการขี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตามเอกสารที่ กยท. ขอหารือ โดยมิได้มีข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า กยท. จะดําเนินกิจการตามโครงการดังกล่าวโดยการจัดสรรเงินทุนของ กยท. ไปเป็น
งบประมาณประเภทใด

เมื่อข้อเท็จจริงในกรณีนี้ปรากฏตามการขี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และตามเอกสารที่ กยท. ขอหารือว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการตามโครงการดังกล่าวจัดอยู่ใน
งบทําการ ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นซอบในแผนการลงทุน
แผนการเงิ
             น และงบประมาณดังกล่าวแล้ว กรณีจึงเป็นเรื่องที่ กยท.ย่อมสามารถนําเสนอ
การใช้งบประมาณดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้

(นายตดิสทัต โหตระกิตย์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีนาคม ๒๕๕๕

“มาตรา ๕๕ ให้ กยท. จัดทํางบประมาณประจําปีโดยจําแนกเงินที่จะได้รับในปีหนึ่ง ๆ
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ ให้แยกเป็นงบลงทุนและงบทําการ สําหรับงบลงทุนให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและใ
             ห้ความเห็นชอบ ส่วนงบทําการให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

“พันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดําเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหา
ยางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีเร่งด่วนของรัฐบาล ส่งพร้อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๑๕/๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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